

สภาเภสัชตั้งอย.คุ้มครองจรรยาบรรณ

สธ.รับลูกออกกฎไม่ต่อใบอนุญาตร้านทำผิด

สภาเภสัชกรรมตั้งคณะกรรมการไล่หาตัวเภสัชกรช่วย
ตัวเภสัชกรเถื่อน ประสาน อย.คุ้มครองจรรยาบรรณ
ทั่วประเทศ ระบุปี 51 ตรวจพบ 400-500 ร้านปล่อยคน
อื่นจ่ายยาให้เภสัชกรคุม อย.รับโทษอ่อนปรับแค่ 1-2
พันบาท เจ้าของร้านขายยาไม่กลัว เตรียมออกกฎ
สธ.ไม่ต่อใบอนุญาตร้านขายยาที่มีประวัติทำผิด

จากกรณีที่สภาเภสัชกรรม
ตรวจพบมีสถานและกลุ่มบุคคล
หลอกลวงประชาชนด้วยการเปิด
อบรมผู้ช่วยเภสัชกร 90 ชั่วโมง
แล้วจะสามารถเข้าทำงานในร้าน
ขายยา คลินิก โรงพยาบาล หรือ
เปิดร้านขายยาได้เช่นเดียวกับ
เภสัชกรจริง ซึ่งถือเป็นเภสัชกร
เถื่อนนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 เมษายน
2552 ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช ทอง
โรจน์ นายกรัฐมนตรี กล่าว
ว่า สภาได้ตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบเภสัชกรที่เป็นสมาชิกของสภา
เภสัชกรรมเพื่อให้ทราบว่ามีผู้
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคนใด
บ้างที่กระทำความผิดด้วยการฝึก
อบรมผู้ช่วยเภสัชกรแล้วให้เข้าทำ
งานแทนเภสัชกร หากตรวจพบก็
จะดำเนินการสอบสวนตามขั้น
ตอนเพื่อเอาผิดตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จะมีโทษสูงสุดคือ เพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม

“ที่ผ่านมาสภาได้เคยตรวจ
สอบ

สภาเภสัช

พบผู้กระทำผิด เช่นนี้ 1 ราย แถวรังสิต โดย
เป็นกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นเภสัชกรเพียง
คนเดียว ได้มีการตักเตือนและเภสัชกรรายนั้นก็
ได้เลิกทำผิด แต่ปัจจุบันมีการกระทำเป็น
กระบวนการตั้งเป็นสถาบันหรือกลุ่มบุคคลที่
อบรมผู้ช่วยเภสัชกร ซึ่งยากที่จะเอาผิดในแง่
กฎหมายเพราะหากไม่ได้หลอกลวงหรือโฆษณา
ว่าจะสามารถทำงานแทนเภสัชกรได้ก็ไม่มี ความ

ผิด” ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช กล่าว

นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวอีกว่า สภาจะ
สามารถเอาผิดก็ต่อเมื่อบุคคลที่ผ่านการอบรม
ผู้ช่วยเภสัชกรเข้าไปทำงานในร้านขายยา โรง
พยาบาล คลินิก หรือเปิดร้านขายยาเองเช่น
เดียวกับเภสัชกร เพราะถือเป็นเภสัชกรเถื่อนมี
ความผิดตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม ขณะนี้
สภาเภสัชกรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ติดตามเรื่องการตรวจสอบ
ร้านขายยาที่มีบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนเภสัช
กรอย่างเป็นระบบ

“จะคุ้มครองร้านขายยาทั่วประเทศ โดยส่ง
สารวัตร อย.และเจ้าหน้าที่สภาเภสัชกรรมเข้าไป
ทดสอบผู้ให้บริการในร้านขายยาว่าเป็นเภสัชกร
จริงหรือเภสัชกรเถื่อน หากพบว่าร้านขายยาใด
ไม่มีเภสัชกรประจำตลอดเวลา หรือให้บุคคลอื่น
ทำหน้าที่แทนเภสัชกร อย.จะปรับเจ้าของร้าน
ขายยา ในขณะที่เภสัชกรที่มีชื่อประจำอยู่ที่ร้าน
ขายยานั้นแต่กลับไม่ทำหน้าที่ก็จะส่งรายชื่อมา

ให้สภาดำเนินการทางวิชาชีพ” ศ.(พิเศษ) ดร.
ภาวิช กล่าว

นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า สภา
เภสัชกรรมได้รับรายชื่อเภสัชกรที่ไม่ประจำอยู่ที่
ร้านขายยาจาก อย.ทุกเดือน และจากการสุ่ม
ตรวจร้านขายยาทั่วประเทศเมื่อปี 2551 พบว่ามี
ร้านขายยา 400-500 ราย ที่มีเภสัชกรประจำอยู่
แต่ชื่อ แต่ตัวไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ร้านขายยา
ตลอดเวลาเปิดทำการของร้าน เป็นการสะท้อน
ว่าร้านขายยาจำนวนมากที่ปล่อยให้บุคคลอื่นที่
ไม่ใช่เภสัชกรมาให้บริการในการจ่ายยาให้แก่ผู้
ใช้บริการ ซึ่งน่าเป็นห่วงประชาชนผู้บริโภคที่มี
ความเสี่ยงในการได้รับยาที่ไม่ถูกต้องตามอาการ
เจ็บป่วยและอาจเป็นอันตรายในระยะยาว เช่น
ความเป็นพิษของยา การแพ้ยา

“จากการที่เจ้าหน้าที่ของสภาเคยสุ่ม
ทดสอบผู้ให้บริการในร้านขายยา โดยทำที่เป็น
เข้าไปขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับยา พบว่ามีจำนวน

มากที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาแบบมั่วๆ ไม่ถูก
ต้อง บุคคลเหล่านี้บางครั้งไม่ได้ผ่านแม้แต่
การอบรมเป็นผู้ช่วยเภสัชกร แต่กลับเข้าไปทำ
หน้าที่แทนเภสัชกรอยู่ในร้านขายยาหรือคลินิก
ต่างๆ” ศ.(พิเศษ) ดร.ภาวิช กล่าว

ภก.วินิต อัครกวีวีร ผอ.กองควบคุมยา
สังกัด อย. กล่าวว่า ร้านขายยาที่มาขออนุญาต
เปิดทำการกับ อย.จะต้องมีส่วนประกอบหลักที่
สำคัญ ได้แก่ สถานที่และต้องมีเภสัชกรประจำ
ตลอดเวลาที่เปิดทำการ โดยร้านขายยาแบ่งเป็น
2 ส่วน คือ ร้านขายยาที่มีเภสัชกรเป็นเจ้าของ
ร้าน จะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการให้บุคคลอื่น
ทำหน้าที่แทนเภสัชกร และร้านขายยาที่เจ้าของ
ร้านไม่ได้เป็นเภสัชกร ในส่วนนี้จะมีปัญหามาก
ในแง่การไม่มีเภสัชกรประจำอยู่ที่ร้านตลอดเวลา
ทำการตามที่กฎหมายกำหนด หาก อย.ตรวจ
สอบเจอก็จะปรับ 1,000-2,000 บาท ตาม
พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ซึ่งถือเป็นกฎหมาย
ที่ขรมาทงและกำหนดโทษที่ค่อนข้างอ่อน ทำให้
ผู้ประกอบการร้านขายยาไม่เกรงกลัว

ผอ.กองควบคุมยา กล่าวอีกว่า ในการแก้
ปัญหา กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ยกร่างกฎ
กระทรวงว่าด้วยการออกใบอนุญาตขายยา ซึ่ง
ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
(ครม.)แล้ว อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา โดยสาระสำคัญจะ
กำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานร้านขายยาว่า
ปฏิบัติตามเกณฑ์เภสัชกรรมหรือไม่ ที่สำคัญจะ
เก็บประวัติร้านขายยาที่กระทำความผิดเพื่อนำ
มาใช้ประกอบการพิจารณาการขอต่อใบอนุญาต
เปิดร้านขายยาที่ต้องขอต่อปี โดยจะไม่ต่อ
ใบอนุญาตให้แก่ร้านขายยาที่มีประวัติการกระทำ
ผิด มาตรการเหล่านี้จะช่วยควบคุมไม่ให้มี

บุคคลอื่นเข้าไปทำหน้าที่แทนเภสัชกรในร้านขาย
ยาได้

รศ.ดร.จิรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกท.) ในฐานะ
นายกสมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย (สสอท.) กล่าวว่า การเปิด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น ทุกหลักสูตร
ต้องผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ส่วนการจัด
อบรมนั้น มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนสามารถ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek

Circulation: 800,000

Ad Rate: (FC) 2,200 (BW) 1,350

Section: First Section/ในประเทศไทย

วันที่: ศุกร์ 24 เมษายน 2552

ปีที่: 8

ฉบับที่: 2743

หน้า: 16, 3(กลาง)

Col.Inch: 62.50

ADValue: (B/W) 84,375

(FC) 137,500

PRValue(x3): (B/W) 253,125

(FC) 412,500

หัวข้อข่าว: สภาเภสัชตั้งอย.สุ่มตรวจรายนยาสธ.รับลูกออกกฎไม่ต่อใบอนุญาตรานทำผิด

เปิดอบรมได้

“ขณะนี้มมีมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรเภสัชกรรม และได้รับการรับรองจาก สกอ.เรียบร้อยแล้ว คือ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงไม่น่าจะมีมหาวิทยาลัยไหนเปิดหลักสูตรหรืออบรมอีก แต่ถ้ามีมหาวิทยาลัยเอกชนโฆษณาจัดอบรมจริง คงต้องเป็นหน้าที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นชี้แจง” นายก สสอท. กล่าว